

Số: 41/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 1992

CHỈ THỊ
Về việc khẩn trương tăng cường công tác PCCC.

Ngày 31 tháng 5 năm 1991 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 175/HĐBT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và quy định : Hàng năm lấy tháng 10 là tháng an toàn phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 là ngày truyền thống “toàn dân phòng cháy chữa cháy” để kỷ niệm ngày Bác Hồ ký Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”.

Sau hơn một năm thực hiện chỉ thị nói trên của Hội đồng Bộ trưởng, công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố đã có chuyển biến tích cực. Các ngành, các cấp đã quan tâm hơn trước đến công tác phòng cháy chữa cháy, nhờ đó vụ cháy và tài sản thiệt hại có giảm. Tuy vậy, tình hình cháy, nổ vẫn còn ở mức nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, thiệt hại do cháy gây ra gần 3 tỷ đồng, thiêu hủy hơn 100 căn nhà, làm chết 15 người và 17 người bị thương.

Để thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng, hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần bảo vệ an ninh và trật tự xã hội ở thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị Trung ương ở thành phố phải hết sức quan tâm, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy như sau :

1- Các ngành kinh tế, văn hóa, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 175/HĐBT và chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị ngăn chặn cháy, nổ tổ chức ngày 17 tháng 01 năm 1992. Qua đó xây dựng kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động về phòng cháy chữa cháy trong tháng 10 và mùa khô 1992- 1993. Tổ chức tọa đàm, hội thảo và kiểm tra các biện pháp phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị, địa phương mình.

2- Phát động cán bộ công nhân viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tháng an toàn phòng cháy chữa cháy, thông qua các hình thức sinh hoạt cơ quan, đơn vị, tổ dân phố. Tích cực tuyên truyền, cổ động cho công tác phòng cháy. Mỗi nhà, mỗi quây sạp ở chợ, mỗi đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có bản cam kết về phòng cháy chữa cháy. Nghiêm cấm tổ chức sản xuất, kinh doanh có thể gây cháy, nổ trong các khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, nếu thiếu các điều kiện

và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra kiểm soát thật chặt chẽ quy định này.

3- Củng cố và xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở các khu phố cho đến các cơ sở sản xuất thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ thích hợp và có hiệu quả trong việc chữa cháy ban đầu.

Ngày 4/10 và trong tháng 10 các đơn vị, các quận huyện cần tổ chức thi thao diễn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy với quy mô thích hợp nhằm cổ vũ, động viên phong trào phòng cháy chữa cháy trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ công nhân viên.

4- Sở Văn hóa thông tin thành phố và Phòng Văn hóa thông tin các quận, huyện, các cơ quan tuyên truyền đại chúng cần có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác phòng cháy chữa cháy, cao điểm là hướng vào ngày 4/10 và tháng 10, bằng nhiều hình thức thích hợp. Kịp thời biểu dương, cổ vũ các đơn vị, địa phương và những người làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, khắc phục sớm các thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy.

5- Kiện toàn lực lượng bảo vệ ở cơ sở để bảo vệ an toàn các vùng dân cư, các cơ quan, xí nghiệp, kịp thời phát hiện và dập tắt các vụ cháy mới xảy ra. Mỗi khu phố, phường, cơ quan, xí nghiệp phải bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy, hợp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố và địa phương để phòng ngừa và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. Các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp phải bảo đảm trang bị thích hợp cho lực lượng chữa cháy tại chỗ để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chữa cháy ban đầu.

6- Công an thành phố và Công an quận huyện phải thường xuyên mở các đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở cơ sở để phát hiện những thiếu sót sơ hở có thể gây ra cháy, hướng dẫn cơ sở biện pháp khắc phục, mặt khác phải xử lý nghiêm các vụ vi phạm về phòng cháy chữa cháy, quản lý vật liệu nổ, chất độc, chất phóng xạ. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với các cơ sở thu mua, chế biến phế liệu có vật liệu nổ vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn. Nghiêm trị những cá nhân, cơ sở buôn bán các loại thuốc nổ, làm và buôn bán pháo lậu.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ quan tổ chức thực hiện chỉ thị này với tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết khẩn trương và đạt kết quả tốt./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Viết Thanh